

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นงานหนึ่งที่สำคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา ได้ศึกษาต่อ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ พุทธศักราช 2551 ในการจัดการศึกษา

จากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกของ สมศ.ของ กศน.อำเภอแม่วางในรอบที่สอง ได้มีข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อนำไปเชื่อมโยงไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียนอยู่ในขั้นดี และจบในระยะเวลาตามโครงสร้างของหลักสูตร ภายใน 4 ภาคเรียน ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่นักศึกษาไม่สามารถจบในระยะเวลาที่กำหนด พบว่าการขาดสอบปลายภาคเป็นเงื่อนไขสำคัญในการจบหลักสูตร

ในการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 พบว่า มีจำนวนนักศึกษาขาดสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 26 ของนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบจัดว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารและการจัดการศึกษาการศึกษานอกระบบ และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อตัวนักศึกษาและสถานศึกษา กล่าวคือ นักศึกษาเสียเวลาและโอกาสในการจบการศึกษาตามโครงสร้าง ส่วนสถานศึกษาสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและการดำเนินการสอบ

ดังนั้น ผู้จัดทำโครงการจึงเห็นความสำคัญของสาเหตุการขาดสอบในรายวิชาบังคับ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปลายภาคเรียนดังกล่าว จึงได้สำรวจถึงสาเหตุการขาดสอบ และเหตุปัจจัยเหล่านี้กับการขาดสอบปลายภาคของนักศึกษา เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศ มาประกอบการตัดสินใจในการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้บริหารและการปรับปรุง แก้ไข ในการติดตามผู้เรียนเข้าสอบปลายภาคเรียน เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาจบตามระยะเวลาที่กำหนดสำหรับครู จึงจัดทำโครงการเพื่อสำรวจสาเหตุและศึกษาเหตุปัจจัยที่ทำให้ให้นักศึกษาขาดสอบในรายวิชาบังคับ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดการศึกษา กศน.อำเภอแม่วางในปีการศึกษาต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1. เพื่อสำรวจสาเหตุที่ทำให้นักศึกษาขาดในรายวิชาบังคับ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

1.2.2. เพื่อหาความเกี่ยวข้องกับสาเหตุการขาดสอบของนักศึกษา

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้

1.3.1 **สิ่งที่ศึกษา** นักศึกษาที่ขาดสอบในรายวิชาบังคับ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.3.2 **ประชากร** ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ครูผู้สอน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อำเภอแม่วาง

1.3.3 **ระยะเวลา** ศึกษาสาเหตุให้นักศึกษาการขาดสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปลายภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2555

1.3.4 **สถานที่** ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษา ทราบถึงเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการขาดสอบในรายวิชาบังคับ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาของ กศน.อำเภอแม่วางมีคุณภาพดีขึ้น

1.4.2 เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบผู้เรียน มีข้อมูล ทราบถึงปัญหาเพื่อหาทางแก้ไข

1.4.3 ผู้เรียนมีการจบหลักสูตรตามโครงสร้าง ของ นศ.กศน.แม่วาง มีปริมาณมากขึ้น

1.5. นิยามปฏิบัติการ

1.5.1 **นักศึกษาขาดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555** หมายถึง นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ไม่มาสอบ

1.5.2 **ครูผู้สอน** หมายถึง ครูที่เป็นผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามรายชื่อในการจัดตั้งกลุ่ม

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาโครงการ เรื่อง สำรวจสาเหตุ นักศึกษาขาดสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 กศน.อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้ศึกษา ได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและจากเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยขอเสนอตามลำดับ ดังนี้

2.1 ข้อมูลจำนวนนักศึกษา กศน.อำเภอแม่วาง ผู้มีสิทธิ์สอบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จากฝ่ายทะเบียน ดังนี้

กลุ่มเรียน	จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
	ชาย	หญิง
กศน.ตำบลบ้านกาด	7	4
กศน.ตำบลคอนเปา	23	13
กศน.ตำบลทุ่งปี่	19	14
กศน.ตำบลแม่วิน	47	11
กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง	15	7
กลุ่ม อสม.ทุ่งปี่	3	-
ศศช.ห้วยยาว	3	-
ศศช.หนองมณฑา	5	-
รวม	122	49

2.2 รายชื่อครู กศน.อำเภอแม่วาง ผู้รับผิดชอบสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ดังนี้

กลุ่มเรียน	ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย	จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
		ชาย	หญิง
กศน.ตำบลบ้านกาต	น.ส.วาริกา โนภาศ	7	4
กศน.ตำบลดอนเปา	นายเรืองศักดิ์ ชูมันตกุล	23	13
กศน.ตำบลทุ่งปี	น.ส.สายชล ศิริไพโรภักดิ์	19	14
กศน.ตำบลแม่วิน	นายบุญรัตน์ ปัญญู	47	11
กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง	นายยรรยง สิทธิเสน	15	7
กลุ่ม อสม.ทุ่งปี	นายคนอง ยาลิงห์ทอง	3	-
ศคช.ห้วยยาว	นางกมลพร แสงสุธีสถิต	3	-
ศคช.หนองมณฑา	นายอดิศักดิ์ วิริยา	5	-
รวม		122	49

จากผลการนิเทศนามสอบ ภาคเรียนที่ 2/2551 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พบว่ามี นักศึกษาขาดสอบเป็นจำนวนมาก วันที่ 27 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมาจึงมีการประชุมพูดคุยเพื่อ แก้ปัญหาดังกล่าว ก่อนที่จะมีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในแต่ละอำเภอ

ผอ.ไพรัช หัตถิยา จาก กศน.อำเภอกันตัง ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าสาเหตุที่นักศึกษาขาดสอบเพราะครูไป ชักชวนให้นักศึกษามาเรียนเพื่อที่ตัวเองจะได้มีนักศึกษาครบ 80 คน ดังนั้นความต้องการจึงเป็นความ ต้องการของครูมากกว่า ครู กศน.บางคนไม่จริงจังกับการเรียนการสอน นักศึกษาบางคนไม่เข้าใจ วิธีการเรียนรู้ของ กศน. คิดว่าเป็นการเรียนแบบชั้นเรียน นักศึกษาบางคนมาเรียนด้วยวัตถุประสงค์ อื่นๆ เช่น อยากพบเพื่อนจึงไม่ให้ความสำคัญกับการสอบ บางคนมีความกลัว วิตกกังวลกับการสอบ พอถึงเวลาสอบก็ขาดสอบเสียตื้อๆ วิธีแก้ไข ผอ.ไพรัช ได้แนะนำว่าควรมีการคัดเลือกนักศึกษาเป็น กลุ่มๆ ตามวัตถุประสงค์ มีการทำข้อตกลงระหว่างครูกับผู้บริหาร ครูกับผู้เรียน มีการนิเทศการพบ กลุ่มอย่างต่อเนื่องและใช้วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน เช่น การชักชวนมาเรียนกันเป็นกลุ่ม 3-5 คน เมื่อมี ปัญหาหรือข้อควรระวังก็ช่วยกันบอกกล่าว ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มย่อย วิธีการเหล่านี้คาดว่าจะแก้ปัญหา ที่ทำให้นักศึกษาขาดสอบได้ ผอ.ไพรัช กล่าวในที่สุด

ผอ.ยงยุทธ ไกรมูญ จาก กศน.อำเภอรษฎา บอกว่านักศึกษาของอำเภอรษฎา ก็เกิดความรักมีการ แต่งงานแล้วไม่ได้มาเรียนอีกเลย นักศึกษาบางคนย้ายถิ่นไปทำงานที่อื่นไม่สามารถติดต่อได้ บางคน

ขณะนั่งสอบก็มีหัวหน้าเจ้าของกิจกรรมมาตามกลับไปทำงาน ในส่วนของนักศึกษาที่ออกกลางคันในระบบโรงเรียนจะสมัครเข้าเรียนด้วยความไม่เต็มใจมาเรียนเพราะพ่อแม่บังคับ

ผอ.อัจนรา เชียงสอน จาก กศน.อำเภอเมืองตรัง ได้ให้ข้อคิดว่านักศึกษาที่ขาดสอบของอำเภอเมืองส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับประถมศึกษา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอายุ ขาดเป้าหมายในการเรียนเพื่อความสำเร็จ ครูควรจุดประกายความคิดส่งเสริมให้อยากเรียนรู้

ผอ.นภา จิโรภาส จาก กศน.อำเภอนาโยง ได้ให้ข้อคิดว่าการลาออกของครูมีผลให้การขาดสอบของนักศึกษาโดยเฉพาะที่อำเภอนาโยง พอครูใหม่มาสอนนักศึกษาไม่ค่อยจะยอมรับเพราะยังติดกับครูคนเดิมแม้ครูคนใหม่จะใช้ความพยายามติดตามนักศึกษาให้มาสอบก็มีนักศึกษามาสอบแค่ 6%

ผอ.วิเชียร จันทร์ฝาก จาก กศน.อำเภอย่านตาขาว ได้ให้ข้อคิดว่าที่อำเภอย่านตาขาวมีการแจ้งนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ในการสอบแล้วแต่การส่งข้อสอบได้ทำกันตอนต้นเทอมจึงทำให้เกิดการสูญเปล่า

สำหรับที่ กศน.อำเภอปะเหลียน นายขจรพงษ์ ลีริสม ซึ่งเป็นพนักงานราชการ ชี้แจงว่าเทคนิคที่จะให้นักศึกษามาสอบมากอยู่ที่การประชาสัมพันธ์ก่อนสอบ ครูควรมีการบอก โทรศัพท์ ส่งข่าวทางไปรษณีย์ ใช้มาตรการถ้าขาดสอบ 2 คน ก็ให้ตัดสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษา กศน.

ตัวแทนจาก กศน.อำเภอหาดสำราญ แนะนำว่าควรมีการทำข้อตกลงระหว่างครูกับผู้เรียนว่าจะดำเนินการอย่างไรไม่ให้นักศึกษาขาดสอบ ต้องสร้างแรงจูงใจให้มาพบกลุ่มอย่างสม่ำเสมอผู้เรียนจะได้ไม่กลัวการสอบ

ผอ.ขันธุ์ชัย บริบูรณ์ จาก กศน.ห้วยยอด บอกว่าจากการสังเกตุนักศึกษาที่มีอายุมากจะกลัวข้อสอบ วันสอบจึงไม่เข้าสอบครูจึงต้องสร้างแรงจูงใจและให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการเรียน

ผอ.มงคล ไชยนุ้ย จาก กศน.วังวิเศษ บอกว่า ที่อำเภอวังวิเศษได้มอบหมายให้ครูอาสาฯ ไปนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครู ครรช. และครูประจำกลุ่ม และได้ร่วมกันชี้แจงให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการสอบ (สำนักงาน กศน.จ.ตรัง, 2551: เว็ปไซด์)

บทที่ 3

วิธีดำเนินการ

เครื่องมือ

แบบสำรวจสาเหตุให้นักศึกษากศน.อำเภอแม่วาง ชาติสอบรายวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ฉบับ

วิธีดำเนินการ

การศึกษาเรื่อง สาเหตุให้นักศึกษาชาติสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1.สำรวจข้อมูลจาก โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ถึงจำนวนผู้ชาติสอบในรายวิชาบังคับ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปลายภาคเรียน 1/2555 โดย แยกตามรายกลุ่มของ ครูผู้สอน

2.จัดทำเครื่องมือเพื่อสำรวจสาเหตุการชาติสอบ ในรายวิชาบังคับ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

3.แจกแบบสำรวจให้ครูผู้สอนที่รับผิดชอบว่านักศึกษาแต่ละกลุ่มที่ชาติสอบในรายวิชา บังคับ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยระบุ สาเหตุ และเหตุผลการชาติสอบ

4.รวบรวมข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ จำนวนและร้อยละ

5.จัดทำเป็นสรุปข้อมูล กราฟ สถิติ เสนอผู้บริหารเพื่อนำไปแก้ปัญหาในภาคเรียนต่อไป

บทที่ 4

ผลการศึกษา

จากการศึกษา เรื่อง โครงการสำรวจสาเหตุ นักศึกษาขาดสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 กศน.อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการ สำรวจสาเหตุ นักศึกษาขาดสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จากครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีนักศึกษาขาดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 6 คน โดยมีนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวนทั้งหมด 171 คน มีนักศึกษาขาดสอบวิชาดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 44 คนได้ผลการสำรวจดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนข้อมูลนักศึกษา ที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเรียน	ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย	จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย			จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย		
		ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
กศน.ตำบลบ้านภาค	น.ส.วาริภา โนภาค	7	4	11	-	1	1
กศน.ตำบลดอนเปา	นายเรืองศักดิ์ ชุมนตกุล	23	13	36	6	6	12
กศน.ตำบลทุ่งปี	น.ส.สายชล ศิริไพโรภักดิ์	19	14	33	6	2	8
กศน.ตำบลแม่วิน	นายบุญรัตน์ ปัญญู	47	11	58	7	3	10
กศน.ตำบลทุ่ง- รวงทอง	นายยรรยง สิทธิเสน	15	7	22	8	3	11
กลุ่ม อสม.ทุ่งปี	นายคนอง ยาสิงห์ทอง	3	-	3	-	-	-
ศศช.ห้วยยาว	นางกมลพร แสงสุธีสถิต	3	-	3	2	-	2
ศศช.หนองมณฑา	นายอดิศักดิ์ วิริยา	5	-	5	-	-	-
รวม		122	49	171	29	15	44

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า

จำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 171 คน เป็นเพศชาย จำนวน 122 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 49 คน เมื่อพิจารณารายกลุ่ม พบว่า กลุ่มของนายบุญรัตน์ มีมากที่สุด คือ 58 คน รองลงมาได้แก่นายเรืองศักดิ์ จำนวน 36 คน และน้อยที่สุดนายคนอง และนางกมลพร ที่จำนวนเท่ากันคือ 3 คน

ส่วนจำนวนนักศึกษาขาดสอบวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศชาย รวมจำนวน 44 คน เป็นเพศชาย จำนวน 29 คนที่เหลือเป็นเพศหญิง จำนวน 15 คนเมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้สอน พบว่า กลุ่มของนายยรรยง ขาดสอบมากที่สุด จำนวน 11 คน รองลงมาได้แก่กลุ่ม นายบุญรัตน์ จำนวน 10 คน และน้อยที่สุดกลุ่มนางกมลพร จำนวน 2 คน

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละ เพศของนักศึกษาชาติที่สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
จำแนกรายกลุ่ม ครูผู้สอน ดังนี้

กลุ่มเรียน	ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอน ปลาย	เพศ					
		ชาย		หญิง		รวม	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กศน.ตำบล บ้านกาด	น.ส.วาริกา โนภาค	0	0	1	2.27	1	2.27
กศน.ตำบล ดอนเปา	นายเรืองศักดิ์ ชุมนันตกุล	6	13.64	6	13.64	12	27.28
กศน.ตำบล ทุ่งปี่	น.ส.สายชล ศิริไพโรภักดี	6	13.64	2	4.55	8	18.19
กศน.ตำบลแม่ วิน	นายบุญรัตน์ ปัญญา	7	15.90	3	6.82	10	22.72
กศน.ตำบลทุ่ง รวงทอง	นายยรรยง สิทธิเสน	8	18.18	3	6.82	11	25
ศศช.หัวยยาว	นางกมลพร แสงสุธีสถิต	2	4.55	0	0	2	4.55
รวม		29	65.91	15	34.10	44	100

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษา พบว่า

จากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาดสอบ จากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นักศึกษาเพศชาย มากที่สุดคือจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 65.91 ที่เหลือเพศหญิง
จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10 เมื่อพิจารณา รายกลุ่ม ครูผู้สอน พบว่า กลุ่มนายยรรยง จำนวน
11 คน คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือกลุ่มนายบุญรัตน์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.72 และ
น้อยที่สุดได้แก่กลุ่มนางกมลพร จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละ อายุของนักศึกษาขาดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำแนกรายกลุ่ม ครูผู้สอน ดังนี้

กลุ่มเรียน	ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย	อายุ							
		ต่ำกว่า 12 ปี		ระหว่าง 12 ถึง 18 ปี		ระหว่าง 18 ถึง 45 ปี		อายุ 45 ปี ขึ้นไป	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กศน.ตำบล บ้านกาด	น.ส.วาริภา โนภาค	0	0	1	2.27	0	0	0	0
กศน.ตำบล ดอนเปา	นายเรืองศักดิ์ ชูมันตกุล	0	0	6	13.64	6	13.64	0	0
กศน.ตำบล ทุ่งปี่	น.ส.สายชล ศิริไพโรภักดี	0	0	0	0	6	13.64	2	4.55
กศน.ตำบล แม่วิน	นายบุญรัตน์ ปัญโญ	0	0	0	0	10	22.72	0	0
กศน.ตำบล ทุ่งรวงทอง	นายยรรยง สิทธิเสน	0	0	0	0	7	15.90	4	9.09
ศศช. ห้วยยาว	นางกมลพร แสงสุทธิ สถิต	0	0	0	0	2	4.55	0	0
รวม		0	0	7	15.91	31	70.45	6	13.64

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษา พบว่า

จากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาขาดสอบ จากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวมในช่วงอายุพบว่า นักศึกษาขาดสอบอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 45
ปี มากที่สุด คือ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 70.45 รองลงมาคือช่วงอายุ 12 ถึง 18 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.91 และน้อยที่สุดได้ ช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละ อาชีพของนักศึกษาขาดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำแนกราย กลุ่มครูผู้สอน ดังนี้

ครูผู้สอน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย	อาชีพ (คน)											
	เกษตร		รับจ้าง		รับราชการ		นักเรียน		นักศึกษา		อื่นๆ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
น.ส.วาริกา โนภาค	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.27	0	0
นายเรืองศักดิ์ ชุ่มนตุล	6	13.64	3	6.81	0	0	0	0	3	6.81	0	0
น.ส.สายชล ศิริไพโรภักดี	2	4.55	6	13.64	0	0	0	0	0	0	0	0
นายบุญรัตน์ ปัญญา	10	22.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
นายยรรยง สิทธิเสน	2	4.55	2	4.55	0	0	0	0	3	6.81	4	9.09
นางกมลพร แสงสุธีสถิต	2	4.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	50.01	11	25	0	0	0	0	7	15.90	4	9.09

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษา พบว่า

จากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาขาดสอบ จากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวมการประกอบอาชีพ พบว่า อาชีพเกษตรกรรม มากที่สุด จำนวน 20
คน คิดเป็น ร้อยละ 49.97 รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 29.98 และน้อย
ที่สุด อาชีพอื่นๆ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละสาเหตุที่นักศึกษาขาดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายกลุ่มครูผู้สอน ประเด็นไม่ทราบวันที่
ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน

กลุ่มเรียน	ครูผู้สอน	ข้อที่ 1 ไม่ทราบวันที่ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน									
		ครูไม่แจ้ง วันสอบ		ครูไม่ ประชาสัมพันธ์		นศ.ไม่ จดบันทึก		อื่นๆ		รวมทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กศน.ตำบลบ้านกาด	น.ส.วาริกา โนภาค	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กศน.ตำบลดอนเปา	นายเรืองศักดิ์ ชุ่มนตุกุล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กศน.ตำบลทุ่งปี่	น.ส.สายชล ศิริไพโรภักดี	0	0	0	0	0	0	3	50.00	3	50.00
กศน.ตำบลแม่วิน	นายบุญรัตน์ ปัญญเณ	0	0	0	0	1	16.67	0	0	1	16.67
กศน.ตำบลทุ่ง- รวงทอง	นายยรรยง ลิทธิเสน	0	0	0	0	2	33.33	0	0	2	33.33
ศศช.ห้วยยาว	นางกมลพร แสงสุธี สถิต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		0	0	0	0	3	50.00	3	50.00	6	100

จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาการสำรวจสาเหตุหลักของนักศึกษาขาดสอบ จากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาเหตุที่ขาดสอบเพราะไม่ทราบวันที่ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน พบว่า กลุ่มนางสาวสายชล ศิริไพโรภักดี ขาดสอบมากที่สุด จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มนายยรรยง ลิทธิเสน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และขาดสอบน้อยที่สุดคือ กลุ่มนายบุญรัตน์ ปัญญเณ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละสาเหตุที่นักศึกษาขาดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายกลุ่มครูผู้สอน ประเด็น มีปัญหาด้านครอบครัว

กลุ่มเรียน	ครูผู้สอน	ข้อที่ 2 มีปัญหาด้านครอบครัว									
		คนในครอบครัว เจ็บป่วย		มีปัญหาทะเลาะ ระหว่างคู่สมรส		การหย่าร้างระหว่าง คู่สมรส		อื่นๆ		รวมทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กศน.ตำบลบ้านกาด	น.ส.วาริกา โนกาศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กศน.ตำบลดอนเปา	นายเรืองศักดิ์ ชุมนตกุล	1	50.00	0	0	0	0	0	0	1	50.00
กศน.ตำบลทุ่งปี่	น.ส.สายชล ศิริไพโรภักดิ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กศน.ตำบลแม่วิน	นายบุญรัตน์ ปัญโญ	1	50.00	0	0	0	0	0	0	1	50.00
กศน.ตำบลทุ่ง- รวงทอง	นายบรรยง สิทธิเสน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ศศช.ห้วยยาว	นางกมลพร แสงสุธี สถิต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		2	100.00	0	0	0	0	0	0	2	100.00

จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาการสำรวจสาเหตุหลักของนักศึกษาขาดสอบ จากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาเหตุที่ขาดสอบเพราะมีปัญหาด้านครอบครัว พบว่า กลุ่มนายเรืองศักดิ์ ชุมนตกุล และ กลุ่มนายบุญรัตน์ ปัญโญ ขาดสอบมากที่สุด จำนวนกลุ่มละ 1 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.00

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละสาเหตุที่นักศึกษาขาดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายกลุ่มครูผู้สอน ประเด็น มีปัญหาด้านสุขภาพ

กลุ่มเรียน	ครูผู้สอน	ข้อที่ 3 มีปัญหาด้านสุขภาพ											
		สายตาสั้น		นัดพบแพทย์		เจ็บป่วย		พิการ		ภาวะปัจจุบัน เช่น คลอดบุตร		รวมทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กศน.ตำบลบ้านกาด	น.ส.วาริกา โนกาต	0	0	0	0	1	16.67	0	0	0	0	1	16.67
กศน.ตำบลดอนเปา	นายเรืองศักดิ์ ชุ่มนตกุล	0	0	0	0	2	33.33	0	0	0	0	2	33.33
กศน.ตำบลทุ่งปี่	น.ส.สายชล ศิริไพโรภักดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กศน.ตำบลแม่วิน	นายบุญรัตน์ ปัญโญ	0	0	0	0	3	50.00	0	0	0	0	3	50.00
กศน.ตำบลทุ่ง- รวงทอง	นายยรรยง สิทธิเสน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ศศช.ห้วยยาว	นางกมลพร แสงสุธี สถิต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		0	0	0	0	6	100.00	0	0	0	0	6	100.00

จากตารางที่ 7 ผลการศึกษาการสำรวจสาเหตุหลักของนักศึกษาขาดสอบ จากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาเหตุที่ขาดสอบเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มนายบุญรัตน์ ปัญโญ ขาดสอบมากที่สุด จำนวนกลุ่มละ 3 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือกลุ่มนายเรืองศักดิ์ ชุ่มนตกุล จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และกลุ่มน.ส.วาริกา โนกาต น้อยที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละสาเหตุที่นักศึกษาขาดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายกลุ่มครูผู้สอน ประเด็นมีปัญหาด้านคมนาคม

กลุ่มเรียน	ครูผู้สอน	ข้อที่ 4 มีปัญหาด้านคมนาคม									
		ระยะทางห่างไกล		ไม่มีพาหนะ		ฤดูฝนเดินทางลำบาก		อื่นๆ		รวมทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กศน.ตำบลบ้านกาด	น.ส.วาริกา โนกาศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กศน.ตำบลดอนเปา	นายเรืองศักดิ์ ชุมั่นตกุล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กศน.ตำบลทุ่งปี่	น.ส.สายชล ศิริไพโรภักดี	0	0	0	0	3	60.00	0	0	3	60.00
กศน.ตำบลแม่วิน	นายบุญรัตน์ ปัญโญ	0	0	0	0	2	40.00	0	0	2	40.00
กศน.ตำบลทุ่ง- รวงทอง	นายบรรยง สิทธิเสน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ศศช.ห้วยยาว	นางกมลพร แสงสุธี สถิต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		0	0	0	0	5	100.00	0	0	5	100.00

จากตารางที่ 8 ผลการศึกษาการสำรวจสาเหตุหลักของนักศึกษาขาดสอบ จากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาเหตุที่ขาดสอบเพราะมีปัญหาด้านคมนาคม พบว่า กลุ่มนางสาวสายชล ศิริไพโรภักดี ขาดสอบมากที่สุด จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มนายบุญรัตน์ ปัญโญ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละสาเหตุที่นักศึกษาขาดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายกลุ่มครูผู้สอน ประเด็นมีปัญหาด้านสังคม

กลุ่มเรียน	ครูผู้สอน	ข้อที่ 5 มีปัญหาด้านสังคม							
		วันสอบตรงกับวัน ประเพณี ชุมชน		วันสอบตรงกับ ภารกิจ เช่น การ ประชุม		อื่นๆ		รวมทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กศน.ตำบลบ้านกาด	น.ส.วาริกา โนภาค	0	0	0	0	0	0	0	0
กศน.ตำบลดอนเปา	นายเรืองศักดิ์ ชูมันตกุล	0	0	1	20.00	0	0	1	20.00
กศน.ตำบลทุ่งปี	น.ส.สายชล ศิริไพโรภักดี	0	0	0	0	0	0	0	0
กศน.ตำบลแม่วิน	นายบุญรัตน์ ปัญโญ	0	0	0	0	0	0	0	0
กศน.ตำบลทุ่ง-รวงทอง	นายยรรยง ลิทธิเสน	0	0	4	80.00	0	0	4	80.00
ศศช.ห้วยยาว	นางกมลพร แสงสุธีสถิต	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		0	0	5	100.00	0	0	5	100.00

จากตารางที่ 9 ผลการศึกษาการสำรวจสาเหตุหลักของนักศึกษาขาดสอบ จากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาเหตุที่ขาดสอบเพราะ **มีปัญหาด้านสังคม** พบว่า กลุ่มนายยรรยง ลิทธิเสน ขาดสอบมากที่สุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มเรืองศักดิ์ ชูมันตกุล จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละสาเหตุที่นักศึกษาขาดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายกลุ่มครูผู้สอน ประเด็น มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มเรียน	ครูผู้สอน	ข้อที่ 6 มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ											
		ฐานะยากจน		ติดงานเกษตร		โยกย้ายถิ่นฐาน		ทำงานต่างจังหวัด		อื่นๆ		รวมทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กศน.ตำบลบ้านกาด	น.ส.วาริกา โนกาศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กศน.ตำบลดอนเปา	นายเรืองศักดิ์ ชูมันตกุล	0	0	5	27.78	0	0	3	16.67	0	0	8	44.45
กศน.ตำบลทุ่งปี่	น.ส.สายชล ศิริไพโรภักดี	0	0	0	0	0	0	2	11.11	0	0	2	11.11
กศน.ตำบลแม่วิน	นายบุญรัตน์ ปัญโญ	0	0	0	0	1	5.55	0	0	0	0	1	5.55
กศน.ตำบลทุ่ง-รวงทอง	นายยรรยง สิทธิเสน	0	0	0	0	3	16.67	2	11.11	0	0	5	27.78
ศศช.ห้วยยาว	นางกมลพร แสงสุธี สกิต	0	0	0	0	2	11.11	0	0	0	0	2	11.11
รวม		0	0	5	27.78	6	33.33	7	38.89	0	0	18	100.00

จากตารางที่ 10 ผลการศึกษาการสำรวจสาเหตุหลักของนักศึกษาขาดสอบ จากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาเหตุที่ขาดสอบเพราะ มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มนายเรืองศักดิ์ ชูมันตกุล ขาดสอบมากที่สุด จำนวนกลุ่มละ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือกลุ่มนายยรรยง สิทธิเสน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 กลุ่มนายบุญรัตน์ ปัญโญ ขาดน้อยที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25

ตารางที่ 11 จำนวนและร้อยละ การสรุปสาเหตุที่นักศึกษาขาดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนก รายกลุ่มครูผู้สอน ดังนี้

ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย	สาเหตุที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555											
	ข้อ 1		ข้อ 2		ข้อ 3		ข้อ 4		ข้อ 5		ข้อ 6	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
น.ส.วาริกา โนภาศ	0	0	0	0	1	2.27	0	0	0	0	0	0
นายเรืองศักดิ์ ชุมันตกุล	0	0	1	2.27	2	4.54	0	0	1	2.27	8	18.18
น.ส.สายชล ศิริไพโรภักดี	3	6.81	0	0	0	0	3	6.81	0	0	2	0
นายบุญรัตน์ ปัญญา	1	2.27	1	2.27	3	6.81	2	4.54	0	0	1	13.63
นายयरรอง สิทธิเสน	2	4.54	0	0	0	0	0	0	4	9.09	5	11.36
นางกมลพร แสงสุธีสถิต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.54
รวม	6	13.62	2	4.54	6	13.62	5	11.35	5	11.36	18	40.90

จากตารางที่ 11 ผลการศึกษา พบว่า

จากการสำรวจสาเหตุหลักของนักศึกษาขาดสอบ จากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวม พบว่า สาเหตุการขาดสอบมากที่สุด ได้แก่ปัญหาด้านเศรษฐกิจมากที่สุด คือจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 47.71 รองลงมาได้แก่ ปัญหาด้านไม่ทราบวันที่ดำเนินการสอบปลายภาค และมีปัญหาด้านสุขภาพ มีจำนวนที่เท่ากัน คือ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.62 และสาเหตุการขาดสอบน้อยที่สุด คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

จากการสำรวจสาเหตุหลักของนักศึกษาขาดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุการขาดสอบมากที่สุด คือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ มากที่สุด จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 47.71 โดยมีความเกี่ยวข้องกับสาเหตุการขาดสอบของนักศึกษา โดยพิจารณาเหตุผลของปัญหาด้านเศรษฐกิจ กลุ่มนายเรืองศักดิ์ ชูดีมันตกุล ขาดสอบมากที่สุด และนักศึกษาทุกกลุ่มมีเหตุผลของการขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 คือ การโยกย้ายถิ่นฐานมากที่สุด

5.2 อภิปรายผล

เนื่องจาก สาเหตุหลักของนักศึกษาขาดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เพราะสาเหตุจากมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ เหตุผลคือการโยกย้ายถิ่นฐานไปต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ติดตามผู้ปกครอง สมรสแล้วย้ายตามสามี ภรรยา การไปทำงานต่างจังหวัด ขออนุญาตเดินทางมาสอบไม่ได้ บางครั้งระยะทางห่างไกล ไม่สามารถมาสอบได้ทันตามกำหนดในตาราง ซึ่งตรงกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในการนิเทศสนามสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ผอ.ยงยุทธ ไกรมูย จาก กศน.อำเภอรัชฎา กล่าวว่า นักศึกษาเกิดความรัก มีการแต่งงานแล้วไม่กลับมาเรียน นักศึกษาบางคนย้ายถิ่นไปทำงานที่อื่นไม่สามารถติดต่อได้

นักศึกษา กศน.อำเภอแม่วางส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร ระหว่างวันดำเนินการสอบ มักอยู่ในช่วงระหว่างภารกิจสำคัญในช่วงการเก็บเกี่ยว อีกทั้งนักศึกษาเป็นแรงงานสำคัญของครอบครัว ถ้าขาดแรงงานเหล่านี้อาจมีผลต่อความเสียหายแก่ผลผลิตได้

5.3 ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการทำการสำรวจ ให้ครบทุกวิชา ครบทุกระดับชั้น เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีบริหารจัดการก่อนดำเนินการสอบ
2. นำผลจากการศึกษานี้ไป ทำการศึกษาต่อเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน การติดตามผู้เรียนสำหรับครูผู้สอน และลดจำนวนนักศึกษาขาดสอบในภาคเรียนต่อไป

บรรณานุกรม

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย . 2551. คู่มือ การดำเนินงาน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกโรงเรียน บริษัท ไทย พับบลิค เอ็ดดูเคชั่น จำกัด.

ศรีตรังเบิกบาน . ที่มา www.gotoknow.org/planets/korsornorang01?page=102 กศน.จังหวัดตรัง
สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555

ภาคผนวก